



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘

ที่ ตร.๐๐๐๙/ว.๑๕๒๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงขอส่งเอกสารและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้กับเกษตรอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พร้อมทั้งนำเรียนนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ทราบด้วย

๒. คัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน จัดทำแผนการประชุมเพื่อจัดทำเวทีประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พื้นที่จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งข้อมูลพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการและแผนการจัดประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการแบบย่อ (Project idea) ด้านการเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านหรือแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๔. ผลักดันโครงการ กิจกรรม ที่กลุ่มเกษตรกรไม่ประสงค์กู้เงินตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเสนอของบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ หรืองบประมาณเหลือจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

โดยขอให้ส่งเอกสารแนบ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ทราบทาง Email : newfarmertrato๑@gmail.com เป็นไฟล์ word/excel และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ - ๓ ได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย

(นายวินัย ชัยนัย)
เกษตรจังหวัดตราด